

งานบริการการศึกษา : ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติให้กับรายวิชาต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	เริ่มต้น		
อาจารย์ผู้สอน	ตรวจสอบห้องว่าง	1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบปฏิทินการใช้งานห้องฝึกปฏิบัติ จากทาง Website ของศูนย์ฯ หัวข้อปฏิทินการใช้ห้อง	10 นาที
อาจารย์ผู้สอน	ติดต่อขอจองห้อง	2. อาจารย์ผู้สอนติดต่อเจ้าหน้าที่ LRC ผ่านทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ	30 นาที
เจ้าหน้าที่ LRC	รับเรื่อง	3. เจ้าหน้าที่ LRC รับเรื่องพร้อมตรวจสอบวันเวลาว่างของ ห้องฝึกปฏิบัติ	10 นาที
เจ้าหน้าที่ LRC	ติดต่อกลับ จองไม่ได้ จองได้	4. เจ้าหน้าที่ LRC ติดต่อกลับว่าสามารถจองห้องได้หรือไม่	5 นาที
อาจารย์ผู้สอน	ส่งรายละเอียดทุน/ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้	5. อาจารย์ผู้สอน Download เอกสารแบบขอใช้อุปกรณ์ ของรายวิชาต่าง ๆ ที่ Website ของศูนย์ฯ หัวข้อเอกสาร Download กรอกข้อมูลในแบบขอใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ LRC ทาง E-mail	3 วัน
เจ้าหน้าที่ LRC	จัดเตรียมห้องฝึกปฏิบัติ	6. เจ้าหน้าที่ LRC ดำเนินการจัดห้องฝึกปฏิบัติ จัดเตรียม ทุน/อุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่ได้รับ	3 วัน
อาจารย์ผู้สอน	ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเรียน	7. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความพร้อมของห้องฝึกปฏิบัติ ทุน/อุปกรณ์ก่อนการเรียนการสอน	30 นาที
เจ้าหน้าที่ LRC	อำนวยความสะดวก	8. เจ้าหน้าที่ LRC อำนวยความสะดวกในขณะที่มีการเรียน การสอน	ตลอดการ เรียนการสอน
อาจารย์/ นักศึกษา	ทำความสะอาดและจัดเก็บ ให้พร้อมใช้ต่อไป	9. หลังเรียนอาจารย์แฉ่งนักศึกษาทำความสะอาดและ จัดเก็บทุน/อุปกรณ์ให้เรียบร้อย มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป	30 นาที
เจ้าหน้าที่ LRC	ตรวจสอบความเรียบร้อย	10. เจ้าหน้าที่ LRC ตรวจสอบความเรียบร้อยของทุน/ อุปกรณ์ หลังการเรียนการสอน	30 นาที
อาจารย์/ นักศึกษา	ประเมินความพึงพอใจ	11. เจ้าหน้าที่ LRC ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ	10 นาที
	จบ		

ผู้ดูแลรับผิดชอบ : ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล บางกอกน้อย โทร 02419-7466 ต่อ 1611 คุณสาวสุนิศา ประจำเมือง
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ศาลายา โทร .02441-5333 ต่อ 2420 คุณณณิรัตน์ ธรรมดี และคุณกานต์พิชชา แซ่ลิ้ม

หมายเหตุ : การเข้าใช้ห้องฝึกปฏิบัติฯ เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล (The regulation of Learning Resources Center) ท่านสามารถดูระเบียบการได้ที่ <https://ns.mahidol.ac.th/english/th/lrc/rules.html>